



Tôn giáo và Văn hóa Sự tuân thủ

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ các quyền theo hiến pháp của học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi trong việc thực hiện và tuân theo tôn giáo của họ hoặc không theo tôn giáo nào cả. Chúng tôi cũng tôn trọng và bảo vệ sự tuân thủ và thực hành văn hóa phong phú và đa dạng của học sinh, gia đình và các nhân viên của chúng tôi. Tại mọi thời điểm, PPS, với tư cách là một khu học chánh công lập, luôn tìm cách cân bằng giữa các quyền cá nhân quan trọng đó với yêu cầu của hiến pháp bằng cách không ủng hộ hoặc khuyến khích bất kỳ tôn giáo nào hơn tôn giáo khác. Và tại mọi thời điểm, chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh, gia đình và nhân viên thể hiện sự tôn trọng, khoan dung và hiếu kỳ về các hoạt động tôn giáo và văn hóa khác với tôn giáo và văn hóa của họ. Những khác biệt về tôn giáo và sự chấp nhận của chúng tôi với sự khác biệt đó làm cho cộng đồng trường học của chúng tôi trở thành một cộng đồng hòa nhập và thân thiện, trong đó tất cả học sinh đều có thể phát triển một cách đích thực.

Sự vắng mặt có lí do và các thỏa hiệp khác

Học sinh và gia đình có thể yêu cầu hỗ trợ để họ có thể thực hiện các hoạt động tôn giáo và văn hóa của mình. Những điều chỉnh này có thể bao gồm việc vắng mặt có lí do để tham gia giảng dạy tôn giáo hoặc tổ chức các ngày lễ. Yêu cầu vắng mặt hoặc các yêu cầu hỗ trợ khác phải được phụ huynh/người giám hộ của học sinh trình bày bằng văn bản và gửi đến giáo viên và/hoặc hiệu trưởng trường của học sinh.

Các lớp học. Học sinh có thể được miễn học để tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc văn hóa cá nhân mà không bị phạt. Nhà trường phải tạo cơ hội hợp lý để những học sinh đã bỏ lỡ bài tập hoặc bài đánh giá được làm lại bài kiểm tra hoặc bài đánh giá đó. Sau khi nghỉ vì để tham gia ngày lễ tôn giáo hoặc văn hóa của mình, học sinh không nhất thiết phải học hay làm bài kiểm tra bù vào ngày ngày đi học lại.

Các hoạt động Ngoại khóa. Học sinh cũng có thể được miễn tham gia các hoạt động ngoại khóa để thực hiện các hoạt động tôn giáo hoặc văn hóa cá nhân mà không bị phạt.

Xác định các Ngày lễ Tôn giáo và Văn hóa lớn

Là một phần của quá trình lập và áp dụng lịch học hàng năm, Giám đốc Học khu sẽ xác định các ngày lễ tôn giáo và văn hóa lớn trong cộng đồng bằng cách sử dụng các



Tôn giáo và Văn hóa Sự tuân thủ

phương pháp được pháp luật chấp nhận. Học khu và mỗi trường học của học khu nên tránh lên lịch các sự kiện cấp lớp, trường hoặc toàn học khu (ví dụ, Đêm tựu trường, họp mặt toàn trường, họp phụ huynh-giáo viên, họp Hội đồng nhà trường) vào những ngày đó. Những sự kiện như vậy chỉ có thể được lên lịch trùng vào các ngày lễ tôn giáo lớn nếu việc lập lịch trình đó là cần thiết và hợp lý để thực hiện đúng chức năng của chương trình học, khóa học hoặc để tránh gánh nặng vô lý cho các học sinh khác; hoặc nếu việc lập kế hoạch đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nhân viên Học khu. Nhân viên sẽ thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về kế hoạch càng sớm càng tốt để có thể tránh được những bất đồng về việc tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc văn hóa hoặc để kịp thời điều chỉnh lịch trình.

Các Sự Kiện Không Do Học Khu Tài Trợ

Khi các tổ chức ngoài Học khu lên kế hoạch và kiểm soát các sự kiện của trường hoặc Học khu (ví dụ, OSAA-Hiệp Hội Hoạt Động Học Đường Oregon, Lớp học Ngoại khóa, các tổ chức kiểm tra quốc gia), Học khu sẽ thông báo cho các tổ chức đó không tổ chức những sự kiện như vậy vào các ngày lễ tôn giáo hoặc văn hóa lớn.

Thông qua tháng 1/2024